

6. โครงการในอนาคต

บริษัทวางแผนในการขยายธุรกิจทั้งในส่วนการบริการ และการขยายฐานลูกค้า ดังต่อไปนี้

(1) ลงทุนในเครื่องจักรเพื่อขยายการให้บริการ

บริษัทมีแผนการขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการลงทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อรองรับการให้บริการ โดยระหว่างปี 2552 ถึงปี 2553 บริษัทมีแผนการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับ Conventional NDT เป็นจำนวนเงินประมาณ 20 ล้านบาท เนื่องจากความต้องการการทดสอบแบบดั้งเดิมยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางวิศวกรรมในปัจจุบันทำให้ประเทศไทยมีความต้องการ Advanced NDT เพิ่มขึ้นตามแนวโน้มต่างประเทศที่ Advanced NDT มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถรองรับการทดสอบบางประเภทที่ Conventional NDT ไม่สามารถทำได้ ทำให้บริษัทต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ทั้งนี้ Advanced NDT มีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งในปัจจุบันบริษัทร่วมให้บริการกับพันธมิตรจากต่างประเทศเพื่อศึกษาเทคโนโลยีให้เกิดความชำนาญและสร้างฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น โดยพันธมิตรจะเป็นผู้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมด (รายละเอียดส่วนที่ 2 หัวข้อ 3.5 สัญญาที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ) อย่างไรก็ตามบริษัทวางแผนการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับ Advanced NDT เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคต โดยคาดว่าจะทยอยลงทุนภายในปี 2552 – 2553 เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 10 ล้านบาท

(2) ปรับปรุงและขยายสำนักงานสาขาระยอง รวมทั้งขยายหน่วยบริการของบริษัท

ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่ ให้บริการกลุ่มลูกค้าในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง ที่ผ่านมามีลูกค้าในบริเวณดังกล่าวมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพื้นที่เดิมเพื่อรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ซึ่งบริษัทย้ายจากพื้นที่เช่า ณ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง มาจัดเก็บที่สำนักงานใหญ่ และยังคงใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมในด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายอีกด้วย โดยบริษัทมีโครงการขยายพื้นที่ในที่ดินปัจจุบันส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งาน นอกจากนี้บริษัทมีแผนการขยายหน่วยบริการเพิ่มขึ้น โดยการจัดตั้งหน่วยบริการให้ใกล้เคียงกับหน้างานลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและขยายสำนักงานสาขาระยอง รวมทั้งการขยายหน่วยบริการจะใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 20 ล้านบาทในปี 2552-2553